
สรุปมติการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 11/2553 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 ตุลาคม 2553   
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร  

 
1. เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 มติ รับทราบ ดังนี้ 
 1. ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์เพ่ือมาพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้น ได้ทรงมีกระแสพระราช
ดํารัสในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 1) มหาวิทยาลัยควรหามาตรการช่วยฟ้ืนชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาผู้ประสบความ
เดือดร้อนจากอุทกภัย ในส่วนนี้ คิดว่า มหาวิทยาลัยอาจจะให้ความรู้ประชาชนในการปลูกพืชปลูก
ผักทดแทน หรือทําอะไรท่ีทําให้มีรายได้ ถ้าปลูกข้าวคงไม่ทันเพราะเลยฤดูกาลแล้ว จึงขอฝาก
ผู้แทนคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (รศ. ดร.หนึ่ง  เตียอํารุง) ด้วย 

 2) เรื่อง หอดูดาวภูมิภาคฯ ทรงแสดงความเป็นห่วงว่ายังไม่เห็นการเริ่มก่อสร้าง เกรงว่าจะเสร็จไม่
ทันกําหนดเวลา จึงขอฝากคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์   

 3) ในช่วงวางศิลาฤกษ์ท่ีศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้ตรัสถามถึงกําหนดการ
ก่อสร้างด้วยความห่วงใยว่าจะล่าช้าเหมือนกับของโรงพยาบาลอ่ืน ๆ     

ประธานฯ ขอบคุณทุกท่านท่ีช่วยให้กิจกรรมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจัดได้อย่างสมพระเกียรติ
เพราะว่าเป็นการเสด็จฯ แทนพระองค์ โดยประทับอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเกือบ   
7 ชั่วโมง   

 2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2553 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2553 มี
เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับสภาวิชาการ คือ การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดย
มีข้อสังเกต ดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยควรป้องกันปัญหาทางสังคมของนักศึกษา ด้วยการบริหารจัดการหอพักให้มีความ

เพียงพอและจูงใจ จริง ๆ ตอนนี้เพียงพอแต่จูงใจหรือไม่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาก็จะ
ไปประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2) มหาวิทยาลัยควรใช้ความเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยช่วยเหลือ
ดูแลสังคมให้มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การยกระดับความเป็นอยู่และเพ่ิมรายได้ครัวเรือน 
เป็นต้น ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะนับเป็น CSR ของมหาวิทยาลัย 

3) การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางเป็นโครงการท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะสามารถเชื่อมโยงกับ
แหล่งวิจัยได้หลายแห่ง ซ่ึงในเบ้ืองต้น มหาวิทยาลัยมีโครงการกับสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การ
ทําสวนยาง (สกย.) แล้ว   

4) การสะท้อนคุณภาพพัฒนาการและความเป็นนานาชาติของบัณฑิตควรมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เรื่องนี้
ขอฝากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้ช่วยพัฒนาตัวชี้วัดด้วย 

5) ควรมีระบบการบริหารจัดการงบวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเพ่ิมข้ึนมาก ซ่ึงปีนี้ตามแผนจะมี
อยู่ 70 ล้าน และนอกแผนจากงบ NRU อีกประมาณ 50 ล้าน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและให้
ตระหนักถึงความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างคุณภาพของบัณฑิตและงานวิจัยของคณาจารย์ 
รวมท้ังภาระของคณาจารย์   
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6) มหาวิทยาลัยควรเป็นท่ีปรึกษาให้แก่นักธุรกิจในภูมิภาคในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นี้ ซ่ึงตรงนี้ อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร  วัฒนวาทิน และพวกเราก็ได้เตรียม 
การอยู่ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเวียดนาม เป็นต้น อย่างไรก็
ดี นักธุรกิจยังต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีปรึกษาอย่างอ่ืนด้วย 

7) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีผลงานเกินเป้าหมายต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยควรทบทวนตัวชี้วัดเหล่านั้น 
เพ่ือไม่ให้เกิดภาพลบว่า มหาวิทยาลัยต้ังเป้าหมายไว้เพ่ือกระโดดข้าม ความจริงแล้วยังมีอีกหลาย
ตัวชี้วัดท่ีเราต้ังเป้าหมายสูงกว่าท่ีจะเป็นไปได้จริง ซ่ึงตอนนี้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการกําลัง
เตรียมการเดินทางไปพบ ศ. นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เพ่ือจะขอปรับบางตัวบ่งชี้ ท่ีเป็นการเข้าใจ
คลาดเคลื่อน 

สําหรับเรื่องอนุมัติงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีประเด็นเดียวท่ีน่าจะต้องช่วยกัน
ไตร่ตรองต่อไปคือ งบวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมซ่ึงจะแสดงถึงศักยภาพการพ่ึงพาตนเองได้ของ
มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ถ้ามีมากก็จะทําให้แสดงถึงการพ่ึงพาตนเองได้     

 3. การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปจะมีข้ึนในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2553 ใช้ห้องประชุมใหม่ของ
หน่วยประสานงาน มทส. กทม. เวลา 09.30 น.  

 
 1.2 รายงานผลการสอบ GAT/PAT และ O-NET แบบ e-score   

มติ รับทราบว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ดําเนินการพัฒนาระบบทํา
รายงานผลสอบแบบอัตโนมัติ ท่ีเรียกว่า e-score เพ่ือให้นักเรียนสามารถพิมพ์รายงานผลคะแนนด้วย
ตนเองได้ ซ่ึง สทศ. ได้มีการควบคุมความเชื่อถือได้ของรายงาน โดยการใช้ 2-D Barcode และทาง สทศ. 
จะไม่ออกรายงานคะแนนท่ีมีตราประทับนูน สทศ. ต้ังแต่การสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 3/2553 เป็นต้นไป 
สําหรับคณะหรือมหาวิทยาลัยท่ีใช้ใบรายงานผลคะแนนแบบ e-score สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงานผ่านระบบ Reporting System โดยใช้ Username และ Password ท่ีมีอยู่แล้วได้   

 
1.3 แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะ (เพ่ิมเติม) 

 มติ รับทราบว่า  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือท่ี ศธ 0506(4)/ว.1220 ลงวันท่ี 29 
กันยายน 2553 แจ้งแนวปฏิบัติการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (เพ่ิมเติม) มายังมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไปว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 9/2553 เม่ือวันท่ี 2 
กันยายน 2553 ได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดแนวปฏิบัติการเสนอรับทราบการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เคยมีมติรับทราบการแต่งต้ัง
บุคคลนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแล้ว เห็นสมควรให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะนับต้ังแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีเง่ือนไขต้องดูแลวิทยานิพนธ์ในสาขาท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ และเม่ือพ้นกําหนด 3 ปีแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
อีกครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญท่านนั้น ๆ จะต้องมีผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม 

 
1.4 บันทึกข้อตกลงการเทียบหรือเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

พุทธศักราช 2553 
มติ รับทราบ บันทึกข้อตกลงการเทียบหรือเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย/

สถาบัน พุทธศักราช 2553 ซ่ึงมหาวิทยาลัยในกํากับ/สถาบันท้ัง 13 แห่ง ได้ลงนามกันเรียบร้อยแล้ว 
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 1.5 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร ข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2553 
 มติ รับทราบว่า ฝ่ายวางแผน โดยงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน ได้วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา

ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553 (ภาคการศึกษาท่ี 1/2553) โดยแผนการรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2553 เท่ากับ 442 คน รับได้จริง จํานวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 71.27 ของแผนการรับ 
จําแนกตามสํานักวิชา และระดับการศึกษา ได้ดังนี้ 

ระดับการศึกษา 
สํานักวชิา ปริญญาโท  

รับ/(แผน) 
ปริญญาเอก  
รับ/(แผน) 

รวม  
รับ/(แผน) 

วิทยาศาสตร์ 12/(65) 20/(70) 32/(135) 
เทคโนโลยสีังคม 25/(40) 6/(10) 31/(50) 
เทคโนโลยีการเกษตร 26/(35) 6/(17) 32/(52) 
วิศวกรรมศาสตร์ 199/(150) 21/(55) 220/(205) 

 รวมรับได้จริง/(แผน) 262/(290) 53/(152) 315/(442) 
ร้อยละของแผนการรับปีการศึกษา 2553 90.34 34.87 71.27 

 
1.6 ผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มติ รับทราบว่า สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือท่ี ผผ 11/759 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2553 แจ้งมายัง

มหาวิทยาลัยถึงผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินเก่ียวกับการชี้แจงข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัย 
กรณีสํานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
กระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา 2553 ดําเนินการโดยไม่มีความโปร่งใส ซ่ึงจากการพิจารณา
ข้อเท็จจริงและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้ว เรื่องร้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ ไม่ปรากฏว่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหน้าท่ีแต่อย่างใด ดังนั้น 
ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยให้ยุติการพิจารณาตามมาตรา 28 (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 เนื่องด้วยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเก่ียวข้องกับการ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีต้องดําเนินการให้เกิด
ความโปร่งใส และเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกําชับ
หน่วยงานภายใต้กํากับให้บริหารงานตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด และเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบถึงวิธีดําเนินการข้ันตอนท่ี
สําคัญต่าง ๆ ด้วย ท้ังนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   

 
1.7 ข้อเสนอโครงการ National e-Science Infrastructure Consortium 

           (ย้ายไปเป็นวาระเพ่ือพิจารณาวาระท่ี 4.16)   
 

1.8 การช้ีแจงกรณีข่าวการร้องเรียนเรื่องการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
มติ รับทราบว่า มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากนายศุภชัย  หล่อโลหการ ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ เรื่องการชี้แจงกรณีข่าวการร้องเรียนเรื่องการคัดลอกผลงานทางวิชาการ เพ่ือทําดุษฎีนิพนธ์
ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือปี      
พ.ศ. 2551 และจะมีการนําผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในส่วนของการเพิกถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิตของนายศุภชัย  หล่อโลหการ ด้วย 
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 1.9 การอนุมัติเล่ือนการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่    
มติ รับทราบ การอนุมัติให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเลื่อนการข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษาใหม่ จํานวน 3 ราย ดังนี้      
1. สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม เลื่อนการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่จากภาคการศึกษาท่ี 2/2553 

เป็นภาคการศึกษาท่ี 2/2554 เนื่องจากผู้ผ่านการคัดเลือกยังไม่สามารถลาศึกษาต่อจากต้นสังกัดได้ 
และมีความจําเป็นทางครอบครัว จํานวน 2 ราย ดังนี้   
1) Ms. Pham Xuan Thao  ผู้ผ่านการคัดเลือกจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
2) Ms. Tan  Wanmin ผู้ผ่านการคัดเลือกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  อนุมัติให้ นายอาทิตย์  อินทรา ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2553 เลื่อนการข้ึนทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่จากภาคการศึกษาท่ี 2/2553 เป็นภาคการศึกษาท่ี 1/2554 เนื่องจากผู้ผ่านการ
คัดเลือกมีความจําเป็นบางประการทําให้ไม่สามารถเข้าศึกษาให้ภาคการศึกษาท่ี 2/2553 ได้ 

 
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2553 วันท่ี 23 กันยายน 2553 
 มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
3. เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1    การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 (เป็นวาระลับ) 
 
 3.2    การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (เป็นวาระลับ) 
 
 3.3    การเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ 

มติ รับทราบความประสงค์เก่ียวกับการเปิดสอนภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ดังนี้ 

สํานักวชิา ข้อมูลที่แจ้ง 
เทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการไม่ประสงค์จะเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวใน

ขณะนี้ (อยู่ระหว่างจัดทําแผนยุทธศาสตร์ใหม่) 
เทคโนโลยีการเกษตร ไม่เปิดหลักสูตรภาคพิเศษ เนื่องจากสถาบันการศึกษาอ่ืนได้เปิดหลักสูตรใน

ลักษณะเดียวกันไปแล้ว และคาดว่าผู้เรียนจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 3.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ให้งานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ ตรวจสอบการใช้คํา ข้อความ และภาษา ในข้อบังคับฯ ให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ท่ีจะบังคับใช้ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย  

2. ให้ปรับบทเฉพาะกาล ในส่วนของระยะเวลาท่ีสามารถใช้ข้อบังคับเดิมได้จาก 6 เดือน เป็น 12 เดือน 
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3. ในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ  คําจํากัดความปริมาณผลงานทางวิชาการ ความหมายของ “ผู้วิจัย
หลัก” ท่ีระบุว่า “โดยมีสัดส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25” นั้น ให้เปลี่ยนเป็น “โดยมีสัดส่วนเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด” และให้ออกประกาศแยกกําหนดว่า ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 เพ่ือความ
สะดวกในการปรับปรุงสัดส่วนในอนาคต 

 มติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปดําเนินการก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 3.5 ขอความเห็นชอบจัดตั้ง “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา” 
 มติ ให้ความเห็นชอบจัดต้ังสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาสังกัดอยู่ในสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
4. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี เพ่ิมเติม 

 มติ อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ หัวหน้าสถานวิจัย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น 
กรรมการ เพ่ิมเติม   

 
 4.2    ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ิมเติม 

มติ อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.กรณิกา  ขนบดี อาจารย์ประจําสาขาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น 
กรรมการและเลขานุการ และปรับเปลี่ยนนางดารณี  คําสวัสด์ิ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 4.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 
 มติ อนุมัติแต่งต้ัง จํานวน 2 ราย ดังนี้ 

1. คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก - ผศ. ดร.อารักษ์  ธีรอําพน อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 2/2553 เป็นต้นไป   

2. คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท - อ. ดร.รัฐพล  ภู่บุบผาพันธ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรม
ขนส่ง สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 3/2553 เป็นต้นไป   

 
4.4  ขอความเห็นชอบจัดการเรียนการสอนในช่วงวันและเวลาทํากิจกรรมของนักศึกษา 

 มติ เห็นชอบให้สาขาวิชาศึกษาท่ัวไปจัดการเรียนการสอนรายวิชา 202103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
ภาคปฏิบัติ เฉพาะโปรแกรม SPSS for Windows ท่ีมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์โปรแกรม ในช่วงวันและเวลา
ทํากิจกรรมของนักศึกษา (วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป) จํานวน 3 สัปดาห์ ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1-4 อาคารเรียนรวม 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อเร่ือง 
วันศุกร์ที่  
19 พฤศจิกายน 2553  

กลุ่มที่ 1-4   เวลา 15.00-17.00 น. 
กลุ่มที่ 5-8   เวลา 17.00-19.00 น. 

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows คร้ังที่ 1 

วันศุกร์ที่ 
26 พฤศจิกายน 2553 

กลุ่มที่ 1-4   เวลา 15.00-17.00 น. 
กลุ่มที่ 5-8   เวลา 17.00-19.00 น. 

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows คร้ังที่ 2 

วันศุกร์ที่ 
3 ธันวาคม 2553 

กลุ่มที่ 1-4   เวลา 15.00-17.00 น. 
กลุ่มที่ 5-8   เวลา 17.00-19.00 น. 

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows คร้ังที่ 3 
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 4.5 ขอความเห็นชอบปรับโครงสร้างการบริหารงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
มติ ให้ความเห็นชอบปรับโครงสร้าง ดังนี้  

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 
3. ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 
4. ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ 
5. สํานักพิมพ์ 
 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 
3. ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 
4. ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ 
5. ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม 
6. สํานักพิมพ์ 

 
 4.6 ขอความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2552 และ 1/2553 เพ่ิมเติม    

มติ ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา จํานวนรวม 218 ราย ดังนี้   
ภาคการศึกษาท่ี 3/2552 เพ่ิมเติม  จํานวน 1 ราย 
1. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 1 ราย  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2553 เพ่ิมเติม  จํานวน 217 ราย 
1. สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม จํานวน 11 ราย   

ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จํานวน 3  ราย  
ระดับปริญญาตรี 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จํานวน 7  ราย  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)  จํานวน  1  ราย  

2. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 14 ราย   
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน   4  ราย  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จํานวน   9  ราย  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํานวน   1  ราย  

3. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 168 ราย  
ระดับปริญญาโท จํานวน  5 ราย 
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จํานวน   2  ราย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จํานวน   2  ราย  
- สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ จํานวน   1  ราย  
ระดับปริญญาตรี จํานวน  163 ราย 
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จํานวน 13  ราย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จํานวน   2  ราย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จํานวน   8  ราย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จํานวน   8  ราย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จํานวน  2 ราย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 13  ราย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จํานวน 13  ราย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จํานวน   6  ราย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จํานวน   3  ราย  
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- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน 16  ราย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ จํานวน  3  ราย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 14  ราย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จํานวน 10  ราย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จํานวน 12  ราย  
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 26  ราย  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 14  ราย  

4. สํานักวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จํานวน 24 ราย  
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน 16 ราย  
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน  8 ราย  

 
 4.7 ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เป็นกรณีพิเศษ 

มติ อนุมัติแต่งต้ัง Mr. John Thomas Farr ผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติไม่ตรงตามมติสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2542 ใน
เรื่องวุฒิการศึกษา แต่เป็นผู้ทรงวุฒิท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเป็นชาวต่างประเทศท่ีเป็นเจ้าของ
ภาษา (Native Speaker)  เป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือสอนรายวิชา 203101 ภาษาอังกฤษ 1 และรายวิชา 
203102 ภาษาอังกฤษ 2 เป็นกรณีพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2553 

 
 4.8 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ิมเติม 

มติ อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.ปริญญา  น้อยสา อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการ 
เพ่ิมเติม  

 
 4.9 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามลพิษ 
  ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)    
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการหารือในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรว่า เนื่องจากปริญญาดุษฎีบัณฑิตของ มทส. 
โดยท่ัวไป จะเป็นปริญญาทางวิชาชีพ คือจะใช้ชื่อ “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต” แต่ทางหลักสูตรสาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จะขอใช้ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซ่ึงมีความหมายเป็นปริญญาทางวิชาการ จึงขอให้ทบทวนให้ม่ันใจว่า หลักสูตร
สอดคล้องกับการท่ีมุ่งสร้างนักศึกษาปริญญาเอกทางด้านวิชาการ ไม่ใช่วิชาชีพ 

2. โครงสร้างหลักสูตร คําว่า “ดุษฎีนิพนธ์” ไม่เคยปรากฏใช้ใน มทส. ซ่ึง มทส. ใช้แต่คําว่า 
“วิทยานิพนธ์” ดังนั้น จึงควรใช้เหมือนกันหรือไม่ 

3. สาขาวิชาฯ ควรท่ีจะเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรให้ม่ันใจได้ว่า สามารถท่ีจะเปิดหลักสูตร
และดําเนินการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 คําอธิบายรายวิชา ควรปรับรูปแบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และต้องมีเค้าโครง
รายวิชาด้วย 

5 ควรแก้ไขแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก(1)  เป็น แผน ก. แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก(2) เป็น 
แผน ก แบบ ก 2  

มติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร โดยให้รับข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปดําเนินการก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  
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 4.10 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement: MOA) ระหว่าง  
  Kent State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง โดยให้แก้ไขคําว่า “initlo” ให้ถูกต้อง เป็น “initio”  
 

 4.11 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสํานักงานขนส่งทางบก 
  จังหวัดนครราชสีมา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ตามท่ีเสนอ  
 

 4.12 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีคณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับปรับปรุง) 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ชื่อประกาศเหมือนฉบับเดิม ดังนั้น หากจะใช้ชื่อประกาศเหมือนเดิม ควรระบุว่า พ.ศ. ใด ด้วย 
2. เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของผู้รับทุน ข้อ 9.1 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีเผยแพร่

ผลงานวิจัยท่ีเป็นเอกสารฉบับเต็มในการประชุมวิชาการ ควรเป็น การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เท่านั้น โดยให้ตัดคําว่า “ระดับชาติ” ออก 

มติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปดําเนินการต่อไป 
 

 4.13 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
  การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรท่ีมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับปรับปรุง) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ชื่อประกาศเหมือนฉบับเดิม ดังนั้น หากจะใช้ชื่อประกาศเหมือนเดิม ควรระบุว่า พ.ศ. ใด ด้วย 

มติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ  โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปดําเนินการต่อไป 
 

 4.14 ขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มติ อนุมัติวงเงินงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา จํานวน 6,053,000 บาท โดยแบ่งเป็น 

1. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา  3,026,000   บาท 
2. ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยฯ  1,513,500   บาท 
3. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ฯ 1,513,500   บาท 

 
 4.15 ขอความเห็นชอบข้อเสนอโครงการท่ีเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

มติ ให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาสูตรอาหารเพ่ือการผลิตและการยืดอายุการ
เก็บรักษาหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพทางการเกษตร” ซ่ึงรองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง  เตียอํารุง เป็นหัวหน้า
โครงการ โดยสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 เป็นจํานวนท้ังสิ้น 394,000 บาท โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 1 ปี 6 เดือน   

 
4.16 ข้อเสนอโครงการ National e-Science Infrastructure Consortium 
มติ ให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการ National e-Science Infrastructure Consortium ซ่ึงเป็นโครงการ

ท่ีจะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคํานวณข้ึนในประเทศไทยอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ เป็นประธาน
คณะทํางาน ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์  กอบเดช หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เสนอ 
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5. เรื่องอ่ืน ๆ  
 5.1 ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมการประชุม HOPE MEETING ครั้งท่ี 3 สาขาฟิสิกส์ และสาขาท่ี
  เก่ียวข้อง 

มติ รับทราบ รายชื่อผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมประชุมประชุม HOPE MEETING ครั้งท่ี 3 ว่าด้วยเรื่อง
ฟิสิกส์ และสาขาท่ีเก่ียวข้อง ระหว่างวันท่ี 7-11 มีนาคม 2554 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คือ นางสาวสุทัศนา  ณ พัทลุง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 

 
5.2 (ร่าง) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับพิจารณา
 วันท่ี 10 กันยายน 2553  
มติ รับทราบ (ร่าง) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับ

พิจารณาวันท่ี 10 กันยายน 2553 ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึง
เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซ่ึง
กําหนดให้การประเมินคุณภาพภายนอกครอบคลุมมาตรฐานว่าด้วย 1) ผลการจัดการศึกษา 2) การ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 3) การบริหารจัดการศึกษา และ 4) การประกันคุณภาพ
ภายใน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จํานวน 18 ตัวบ่งชี้ 

 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจํานงค์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เลขานุการสภาวิชาการ 


